



งานบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
โทร 02-849-6188,6182 โทรสาร 02-849-6181

ที่ อว 78/ว 6150

วันที่ 14 ต.ค. 2564

เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน


เรียน หัวหน้าส่วนงาน

มหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงต้องทบทวนประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ข้อ 47 ประมาณการหนี้สิน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการอบรม เรื่อง การประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เกณฑ์การคำนวณ และการบันทึกบัญชีการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้รายงานการเงินแสดงฐานะการเงินที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย กองคลัง จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชี และ Template สำหรับการคำนวณประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน ดาวนโหลดเอกสาร และ Template ได้ที่เว็บไซต์กองคลัง https://op.mahidol.ac.th/fa/account_rule_law#1526961853895-3d36fac5-dcf2 ตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

ลำดับ	รายการ	เอกสารแนบ
1	การบันทึกบัญชี ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (พม.)	1
2	การบันทึกบัญชี ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนงาน (พส.)	2
3	การบันทึกบัญชี ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานวิทยาลัย (พว.)	3
4	Template การคำนวณอัตราการหมุนเวียนพนักงาน (Turn Over Rate)	4
5	Template การคำนวณอัตราการขึ้นเงินเดือน (Salary Incremental Rate)	5
6	Template การคำนวณประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน (พม./พส./พว.)	6
7	Template การคำนวณประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน กรณี พส. เปลี่ยนสถานภาพเป็น พม.	7
8	ตัวอย่างการคำนวณ 8.1 อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (Turn Over Rate) 8.2 อัตราการขึ้นเงินเดือน (Salary Incremental Rate) 8.3 ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน (พม./พส./พว.) 8.4 ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน กรณี พส. เปลี่ยนสถานภาพเป็น พม.	8.1 8.2 8.3 8.4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ่อมพร มัชฌิมวงศ์)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล



เอกสารแนบ